



อุดมการณ์อาสาสมัคร

พลังงานชุมชนของคนพอเพียง

โดย พิวัชร อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เปิดบ้าน..พลังงานชุมชน ศักยภาพพลังงานระดับท้องถิ่น

กิจกรรมเปิดบ้าน..พลังงานชุมชน” 4 ภาค เวทีแสดงศักยภาพการจัดการพลังงานระดับท้องถิ่น กระทรวงพลังงานโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดงาน มอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน”ระดับประเทศ และกิจกรรม Open House “กิจกรรมเปิดบ้าน...พลังงานชุมชน” นิทรรศการเปิดบ้านพลังงานชุมชน, ครอบครัวพลังงานชุมชน, สุดยอดคนพลังงาน และการเสวนาให้ความรู้พลังงานชุมชน การสาธิตผลงานจากชุมชนต้นแบบ โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี

นอกจากจะเป็นเวทีมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับประเทศแล้ว สิ่งที่น่าสนใจคือ โซนนิทรรศการ Open House “กิจกรรมเปิดบ้าน..พลังงานชุมชน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานชุมชน นวัตกรรมทางสังคม” แนวทางบูรณาการวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิสังคม เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และการพัฒนาภูมิสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เช่น กังหันลมสูบน้ำจากภูมิปัญญา จ.ยโสธร

การจัดการน้ำเพื่อสร้างอาชีพเชื่อมโยงในชุมชน ผัก ข้าว ฝ้าย จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับองค์กรพันธมิตรมูลนิธิ



ณ ปัญญา กับการพัฒนา แอปพลิเคชันฐานข้อมูลพลังงานชุมชน กรณี เมืองสิงโคมเดล จ.สุรินทร์ ภาคใต้ หัวข้อ “พลังธรรมชาติ ขับเคลื่อนพลังชุมชน” การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานทดแทนในธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนภาคประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เช่น วิสาหกิจกาแพ่ถ้าสิงห์ ไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ศิริวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล “พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม” ภาคเหนือ หัวข้อ “พลังงานชุมชนกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แสดงถึงการมีส่วนร่วมชุมชนในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการจัดการพลังงานชุมชนแบบครบวงจร เช่น โครงการลดหมอกควัน อบต.ปึงโค้ง จ.เชียงใหม่ ชุมชนต้นแบบพลังงานครบวงจร ระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อ



๖๖๘๘๕๖๖๘



การเกษตรแบบเคลื่อนที่ อบรม.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร ร่วมกับองค์กรพันธมิตร

โครงการ LESS/องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ภาคกลางหัวข้อ “CSR กับความยั่งยืนในการขับเคลื่อนพลังงานภาคประชาชน” ความร่วมมือกันระหว่างกิจการเพื่อ



สังคมภาคเอกชนและชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชน เช่น นวัตกรรมเทคโนโลยี จำเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์ ต.หนองแขง จ.ชัยนาท โครงการพลังงานชุมชน อบรม.ท่ามะนาว



โครงการแบตเตอรี่ ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าแดง

จ.เพชรบุรี ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เช่น บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) บ. Wisetek Solution ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จะมีเวทีเสวนาตามหัวข้อต่างๆ ทั้ง 4 ภาค ให้ข้อคิดที่สำคัญโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลศักยภาพพลังงานชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความสำเร็จ บนพื้นฐานความหลากหลาย เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาต่างๆ แบบองค์รวม ในการขับเคลื่อนพลังงานชุมชน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต